



สรุปข่าว ส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
ศูนย์ข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร
agritech.pr@gmail.com

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 23 กันยายน 2567

ส่วนกลาง			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
วิสาหกิจชุมชน	1	กสก.พัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน สู่อินค้ามูลค่าสูง เจาะตลาดอเมริกา	อปท.นิวส์
ถั่วลิสง	2	“ถั่วลิสงพันธุ์เกษตรศาสตร์ สวก.1” ขยายผลการปรับปรุงพันธุ์สู่การตอบโจทย์เกษตรกร ในวันที่ต้องสู้กับโรคพืชและโลกรวน	MGR Online
ส่วนภูมิภาค			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
งานของดีเมืองนรา	3	น้องๆ จากโรงเรียนในจังหวัดนราธิวาส ทอยเข้าชมนิทรรศภายในงานของดีเมืองนราคึกคัก	สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.นราธิวาส
	4	น้องๆ จากโรงเรียนในจังหวัดนราธิวาส ทอยเข้าชมนิทรรศภายในงานของดีเมืองนราคึกคัก	สยามโฟกัสไทม์
	5	น้องๆ จากโรงเรียนในจังหวัดนราธิวาส ทอยเข้าชมนิทรรศภายในงานของดีเมืองนราคึกคัก	สยามรัฐ
พริกบางช้าง	6	เกษตร จ.สมุทรสงครามหวั่นพริกบางช้างสูญพันธุ์ จัดโครงการอนุรักษ์ ด้านเกษตรกรแหล่งทะเบียนขอรับกว่า 4 หมื่นต้น	MGR Online

อปท. นิวส์

Aor Por Tor News
Circulation: 80,000
Ad Rate: 750

Section: เศรษฐกิจชุมชน/-

วันที่: จันทร์ 16 - จันทร์ 30 กันยายน 2567

ปีที่: 19

ฉบับที่: 436

หน้า: 18(บนซ้าย)

Col.Inch: 62.91

Ad Value: 47,182.50

PRValue (x3): 141,547.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: กสก.พัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน สู่อินค้ามูลค่าสูง เจาะตลาดอีคอมเมิร์ซ

กสก.พัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน สู่อินค้ามูลค่าสูง เจาะตลาดอีคอมเมิร์ซ



กรมส่งเสริมการเกษตร พัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน
ต่อยอดเป็นสินค้ามูลค่าสูง ดันสู่ตลาด e-Commerce

กรมส่งเสริมการเกษตร

นายพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) กล่าวว่า วิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ ถือเป็นหนึ่งในการสำเร็จของการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนแปรรูปพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของตลาด ได้มาตรฐานของประเทศไทยและมาตรฐานสากล สร้างรายได้งาม 5 แสนบาทต่อปีดำเนินการโดยนายพิชญูจิณสมานญาติ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ ภายใต้แบรนด์ ไพโรทิว ประสบความสำเร็จในการรวมกลุ่มเริ่มต้นจากเมื่อปี 2546 ทำการค้าขายในท้องถิ่น ส่งออกต่างประเทศ พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปกว่า 10 ชนิด เช่น บล็อกโคลี่กรอบ เห็ดกรอบ กระเจียบกรอบ กล้วยหอมกรอบ ฯลฯ ช่วยให้วิสาหกิจชุมชนเกษตรกร และคนรุ่นหลัง มีอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่นคง

หัวใจหลักที่ทำให้วิสาหกิจชุมชนประสบความสำเร็จ คือ สิ่งที่ทำให้สินค้าสามารถยืนหยัดอยู่ในตลาดการแข่งขันได้ ส่วนหนึ่งต้องรู้จักตัวเอง ตั้งแต่การผลิต การตลาดและเงินทุน เลือกธุรกิจที่เหมาะสมกับเรา ไม่แข่งกับเจ้าใหญ่ ต้องหาสินค้าแปลกใหม่ที่ตลาดยังไม่มี รู้จักนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยและการร่วมแรงร่วมใจกันแบ่งหน้าที่ชัดเจนตามความถนัด ทั้งกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตวัตถุดิบ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ และการตลาด และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่สวยงามและสร้างแบรนด์ได้ตามมาตรฐานสากล ได้รับความสนใจจากลูกค้า และจำหน่ายผ่านทาง Shopee และ Facebook : Pritip ไพโรทิว : ผักผลไม้ม

กรอบ เพื่อสุขภาพ ช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้น อีกทั้ง ยังเปิดเป็นแหล่งศึกษางานให้เกษตรกรและผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมได้ที่วิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ เลขที่ 2/9 หมู่ 2 ตำบลหนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ซึ่งกรมส่งเสริม



การเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ได้ดำเนินการส่งเสริมการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการรับรองมาตรฐานสินค้า “นครปฐมการ์นติ” เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและให้การรับรองสินค้าเกษตร รวมไปถึงการสนับสนุนการออกบูธจำหน่ายสินค้าและประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จักของตลาด

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า กรมส่งเสริมการเกษตรตระหนักดีถึงความเปลี่ยนแปลงของตลาดและผู้บริโภค จึงสร้างทีม

พัฒนาธุรกิจวิสาหกิจชุมชน มีการอบรม Upskill และ Reskill บุคลากรของกรมส่งเสริมการเกษตร ให้พร้อมต่อการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนในด้านต่างๆ เช่น ให้ความรู้พื้นฐานด้านศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจที่วิสาหกิจชุมชนควรต้องรู้ (Feasibility Study) ความรู้เบื้องต้นทางการเงิน (Financial Literacy) และพัฒนา Growth Mindset ประเมินศักยภาพวางแผนธุรกิจ รวมถึงการทำการตลาดในยุคดิจิทัล มุ่งเน้นให้วิสาหกิจชุมชนสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคและปรับตัวให้เข้ากับตลาดออนไลน์ และทำ E-commerce ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการ



พัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนต่อยอดเป็นสินค้ามูลค่าสูง ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน สร้างงานสร้างรายได้ ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และเพิ่ม GDP ภาคการเกษตร

ปัจจุบันมีวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 75,430 แห่ง มีสมาชิกจำนวน 1.3 ล้านราย (ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2567 ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน) สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ได้กว่า 8 พันล้านบาท/ปี (จากการเก็บข้อมูลรายได้วิสาหกิจชุมชน จำนวน 20,468 แห่ง, ข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2567) ในอนาคตผู้คนส่วนใหญ่จะเข้าถึงและซื้อขายสินค้าผ่าน e-Commerce และให้ความสำคัญกับการบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพ และผลิตด้วยกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น เป็นสินค้าที่กระบวนการผลิตมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อย หรือการผลิตที่ลดของเสียในกระบวนการผลิต สร้างการปรับตัวและบรรเทาผลกระทบจากภาวะโลกร้อนอีกด้วย

รหัสข่าว: C-240916235052 (22 ก.ย. 67/14:10)

หน้า: 1/1

iQnewsClip

Dataxet Limited | 888/178 Ploenchit Road, 17th Floor, Mahatun Plaza Building, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330, THAILAND

02-253-5000, 02-651-4700

02-253-5001, 02-651-4701

help@iqnewsclip.com

“ถั่วลิสงพันธุ์เกษตรศาสตร์ สวก.1” ขยายผลการปรับปรุงพันธุ์สู่การ ตอบโจทย์เกษตรกร ในวันที่ต้องสู้กับโรคพืชและโลกรวน

ในปัจจุบันการทำการเกษตรต้องถูกท้าทายด้วยสภาพภูมิอากาศ เพราะในแต่ละปีสภาพภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมมีความแตกต่างกันเป็นอย่างมาก ทั้งปรากฏการณ์เอลนีโญ ที่ทำให้เกิดภัยแล้ง ปรากฏการณ์ลานีญา ที่ทำให้ปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้น และยังมีโรคพืชอุบัติใหม่ที่ทำการทำการเกษตรต้องเผชิญกับการสูญเสียผลผลิตด้วยเหตุนี้จึงทำให้เกษตรกรจำเป็นต้องพัฒนาสายพันธุ์พืชที่จะช่วยเหลือการเพาะปลูกของเกษตรกรให้มีผลผลิตตามที่ต้องการ ผู้การมีราย ได้ที่ยั่งยืน

ถั่วลิสงพันธุ์เกษตรศาสตร์ สวก.1 เป็นหนึ่งในพันธุ์พืชที่ได้ถูกพัฒนาเพื่อตอบโจทย์การเพาะปลูกในยุคนี้อย่างเป็นใจ



**ดร.ปริญญารัตน์ ภูศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยส่งเสริมการเกษตร
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร**

ดร.ปริญญารัตน์ ภูศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยส่งเสริมการเกษตร กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ปัจจุบันพันธุ์ถั่วลิสงที่เพาะปลูกในประเทศไทย มีพันธุ์ถั่วลิสงที่ต้านทานโรคและให้ผลผลิตสูงมีค่อนข้างน้อย และในส่วนของความต้องการเมล็ดพันธุ์ที่มีความต้องการค่อนข้างมาก จึงมีการนำถั่วลิสงจากประเทศเป็นปริมาณมาก จึงเป็นที่มาของ โครงการการส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงพันธุ์เกษตรศาสตร์ สวก.1 ซึ่งเป็นถั่วลิสงที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ เพื่อตอบโจทย์ในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี

“ถั่วลิสงพันธุ์เกษตรศาสตร์ สวก.1” (KUP13W060) เป็นผลงานของ ดร.เจตษฎา อุตระพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พัฒนาขึ้นจากความร่วมมือกับ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ภายใต้โครงการ “การพัฒนาพันธุ์ถั่วลิสงเพื่อเพิ่มผลผลิตและความต้านทานต่อโรคยอดไหม้ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย”

เริ่มวิจัยปรับปรุงพันธุ์ด้วยการคัดเลือกเชื้อพันธุ์กรรมถั่วลิสงที่มีการปรับตัวและต้านทานต่อโรคยอดไหม้มาใช้เป็นพันธุ์พ่อแม่ ถั่วลิสงพันธุ์เกษตรศาสตร์ สวก.1 เป็นพันธุ์แท้ (pure line) ที่เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่าง

พันธุ์ขอนแก่น 5 ซึ่งมีคุณภาพในการบริโภคและปรับตัวดี กำหนดให้เป็นพันธุ์แม่ และ พันธุ์ IC10 ซึ่งพบว่ามีความต้านทานต่อโรคยอดไหม้ (Kesmala et al., 2006) กำหนดให้เป็นพันธุ์พ่อ จากนั้นนำลูกผสมชั่วที่ 1 (F1) ผสมกลับไปหาพันธุ์ขอนแก่น 5 อีกครั้ง คัดเลือกโคยวีธีเก็บร่วมกับวิธีจิตประวัติ จนถึงประชากร F5 และประเมินผลผลิตเบื้องต้นในประชากร F6 แล้วคัดเลือกสายพันธุ์ดีเด่นเพื่อนำมาประเมินผลผลิตในระดับท้องถิ่น ที่สถานีวิจัยของคณะเกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลักษณะประจำพันธุ์ที่โดดเด่นของถั่วลิสงเกษตรศาสตร์ สวท.1 คือ ทรงต้นแบบพุ่มดั่งไม้ขีดเลื้อย เปลือกฝักมีลาย เมล็ดใหญ่ เก็บเกี่ยวง่าย ให้ผลผลิตสูง ด้านทานโรคยอดใหม่ สามารถปรับตัวได้ดีในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปลูกได้ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง ให้ผลผลิตต่อไร่ราวๆ **300 - 500** กิโลกรัมต่อไร่ ในปัจจุบันคุณภาพเมล็ดถั่วลิสงพันธุ์เกษตรศาสตร์ สวท.1 เป็นที่ยอมรับของอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตจากถั่วลิสง สร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกร ไม่ต่ำกว่าไร่ละ **9,000** บาท

ต่อฤดูกาลผลิตอีกด้วย





สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.นราธิวาส

22 กันยายน เวลา 15:35 น.

#งานของดีเมืองนรา

#จังหวัดนราธิวาส

น้อง ๆ จาก โรงเรียนต่าง ๆ ทயอยเข้าชมนิทรรศภายในงานของดีเมืองนราอย่างคึกคัก

นิทรรศการซึ่งจัดขึ้นอย่างสวยงามมีชีวิต เต็มเปี่ยมด้วยองค์ความรู้ศาสตร์พระราชา และ คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง พร้อมมีของจริงให้สัมผัส จัดขึ้นภายใต้การอำนวยการ ของว่าที่ร้อยตรี ดร.กุล ไทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ที่ตั้งใจให้ชาวนราธิวาสได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ในวิถีชีวิต ซึ่งได้รับความสนใจจาก โรงเรียนต่าง ๆ นำนักเรียนเข้าชมอย่างคึกคัก

ซึ่งนิทรรศที่จัดขึ้นภายในงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2567 มีส่วนราชการร่วมจัดร้านนิทรรศจำนวน 26 หน่วยงาน เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ฯ กรม หม่อนไหม การยางแห่งประเทศไทย เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมี กองงานศิลปาชีพและกระจัดจัดแสดงผลผลิตภัณฑ์กระจัดและศิลปาชีพ ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ ประเภท ปาหนัน ย่านลิเภา ไบลาน กระจัด ผ้าทอนราธิวาส และเรือกอลและจำลอง การสาธิตผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ เป็นต้น



นิทรรศน์ นิทรรศการ
 ปุจฉาวิสัชนา นิทรรศการ

สยามรัฐ

Amptv.com สถาบัน ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๓

น้องๆ จากโรงเรียนในจังหวัดนราธิวาส ทอยเข้าชมนิทรรศ ภายในงานของดีเมืองนราคึกคัก



ADVERTISEMENT

นิทรรศการซึ่งจัดขึ้นอย่างสวยงามมีชีวิต เต็มเปี่ยมด้วยองค์ความรู้ศาสตร์พระราชา และคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง พร้อมมีของจริงให้สัมผัส จัดขึ้นภายใต้การอำนวยการของว่าที่ร้อยตรี ตรีคุณ โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ที่ตั้งใจให้ชาวนราธิวาสได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ในวิถีชีวิต ซึ่งได้รับความสนใจจากโรงเรียนต่าง ๆ นานักเรียนเข้าชมอย่างคึกคัก

ซึ่งนิทรรศที่จัดขึ้นภายในงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2567 มีส่วนราชการร่วมจัดร้านนิทรรศจำนวน 26 หน่วยงาน เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ กรมหม่อนไหม การยางแห่งประเทศไทย เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมี กองงานศิลปาชีพและกระจัดจัดแสดงผลภัณฑ์กระจัดและศิลปาชีพ ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ ประเภท ปาหนัน ย่านลิเภา ไบ ลาน กระจัด ผ้าทอนนราธิวาส และเรือกอกและจำลอง การสาธิตผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ เป็นต้น



นราธิวาส. – นื่อง ๆ จากโรงเรียนต่าง ๆ ใน
จังหวัดนราธิวาส ทயอยเข้าชมนิทรรศภายใน
งานของดีเมืองนราอย่างคึกคัก

@siamfocustime 22/09/2024



ข่าว ทั่วโลก เมื่อคุณ



สยามโฟกัสไทม์

หนังสือพิมพ์ ISSN 2539-7273

นราธิวาส. - น้อง ๆ จากโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดนราธิวาส ทอยยเข้าชมนิทรรศการในงานของดีเมืองนราอย่างคึกคัก



นิทรรศการซึ่งจัดขึ้นอย่างสวยงามมีชีวิต เต็มเปี่ยมด้วยองค์ความรู้ศาสตร์พระราชา และคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง พร้อมมีของจริงให้สัมผัส จัดขึ้นภายใต้การอำนวยการของว่าที่ร้อยตรี ตรีคุณุท โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ที่ตั้งใจให้ชาวนราธิวาสได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ในวิถีชีวิต ซึ่งได้รับความสนใจจากโรงเรียนต่าง ๆ นำนักเรียนเข้าชมอย่างคึกคัก



ซึ่งนิทรรศน์ที่จัดขึ้นภายในงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2567 มีส่วนราชการร่วมจัดร้านนิทรรศน์จำนวน 26 หน่วยงาน เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ฯ กรมหม่อนไหม การยางแห่งประเทศไทย เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมี กองงานศิลปาชีพและกระจัดจัดแสดงผลิตภัณฑ์กระจัดและศิลปาชีพ ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ ประเภท ปาหนัน ย่านลิเภา ไบลาน กระจัดผ้าทอนราธิวาส และเรือกอและจำลอง การสาธิตผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ การจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ เป็นต้น

เกษตร จ.สมุทรสงครามหวั่นพริกบางช้างสูญพันธุ์ จัดโครงการอนุรักษ์ ด้านเกษตรกรแหล่งทะเบียนขอรับกว่า 4 หมื่นต้น

เผยแพร่: 22 ก.ย. 2567 21:02 ปรับปรุง: 23 ก.ย. 2567 06:29 โดย: ผู้จัดการออนไลน์
196



สมุทรสงคราม - สำนักงานเกษตร จ.สมุทรสงคราม เป็นห่วง “พริกบางช้าง” จะสูญหายไป จัดโครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์พริกบางช้างขึ้นเพื่อให้พริกบางช้างคงอยู่ในพื้นที่ดั้งเดิมตลอดไป ขณะที่เกษตรกรแหล่งทะเบียนขอรับกว่า 4 หมื่นต้น

นายประสิทธิ์ สิงห์ษา เกษตร จ.สมุทรสงครามกล่าวถึง “พริกบางช้าง” ว่าเป็นพริกที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ อาหารชาววังสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ส่วนใหญ่จะใช้พริกบางช้างเป็นส่วนประกอบ เพราะมีกลิ่นหอม สีสวยสดชวนรับประทาน อีกทั้งไม่เผ็ดมาก ส่วนประวัติและความเป็นมาของพริกบางช้างนั้น เป็นพืชที่ปลูกอยู่ในแถบทวีปแอฟริกา และได้เข้ามาในประเทศไทยสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อมีการค้าขายกับชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะโปรตุเกสและฮอลันดา พริกพันธุ์นี้จึงแพร่เข้ามาใน จ.สมุทรสงคราม พบครั้งแรกที่ ต.บางช้าง อ.อัมพวา จึงเรียกพริกพันธุ์นี้ว่า “พริกพันธุ์บางช้าง” ตามชื่อตำบลที่พบ

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้พริกบางช้างได้หายไปจากท้องตลาดนับสิบปี สาเหตุที่เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่นิยมปลูก ต่างให้เหตุผลคล้ายกันว่า พริกบางช้างดูแลรักษายากกว่าพริกทั่วไป ด้วยเหตุนี้โครงการอนุรักษ์พันธุ์พริกบางช้างขึ้นเนื่องจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงเป็นห่วงว่าพริกบางช้างจะสูญพันธุ์ จึงมอบหมายให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รวบรวมพริกบางช้างจากหลายพื้นที่ ทั้งใน จ.สมุทรสงคราม นครปฐม และราชบุรี ตั้งแต่ปี 2525 แล้วนำมาคัดเลือกเพื่อทดสอบจนได้ต้นพันธุ์พริกบางช้างที่มีคุณภาพดีกลับคืนมาอีกครั้งและปลูกได้ตลอดปี เหมาะที่จะนำไปใช้ทั้งพริกสด พริกแห้งในการประกอบอาหาร และในอุตสาหกรรมน้ำพริกแกงสำเร็จรูป

นายประสิทธิ์ กล่าวว่า สำนักงานเกษตร จ.สมุทรสงคราม และผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรมีความเป็นห่วงเกรงว่าพริกบางช้างจะหายไปอีก จึงได้จัดโครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์พริกบางช้างขึ้นเพื่อให้พริกคงอยู่ในพื้นที่ดั้งเดิมตลอดไป จึงประสานและได้รับการสนับสนุนต้นพันธุ์พริกบางช้างที่ได้รับรองพันธุ์แท้ DNA 100% โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเพาะพันธุ์โดยศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จ.สุพรรณบุรี จำนวน 5,500 ต้น มาแจกผู้สนใจนำไปปลูกคนละ 10 ต้น เมื่อวันที่ 19 ก.ย.67 ปรากฏว่ามีผู้สนใจทั้งในและนอกพื้นที่จากจังหวัดต่างๆ โดยเฉพาะกรุงเทพฯ ขับรถมาขอรับกันมากกว่าต้นพริกที่เตรียมไว้ จนต้องขอลดเหลือแจกคนละ 2 ต้น แต่ยังไม่ทั่วถึงจึงให้ลงชื่อความต้องการไว้อีกกว่า 4 หมื่นต้น ซึ่งสำนักงานเกษตร จ.สมุทรสงคราม จะประสานศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จ.

สุพรรณบุรี และกรมส่งเสริมการเกษตร จัดสรรงบประมาณมาเพาะพันธุ์พริกบางช้างเพื่อแจกอีกในรุ่นต่อไปเร็วๆ นี้

ส่วนพริกบางช้างที่ทุกท่านได้รับแจกไปแล้ว นายประสิทธิ์ บอกว่า ขอให้นำไปอนุบาลในถุงดำขนาด 4-6 นิ้วในพื้นที่ที่มีแสงแดดรำไรก่อน พร้อมกับเด็ดยอดยาวประมาณ 1 นิ้วทิ้งเพื่อลำต้นจะได้แตกกิ่งเป็นพุ่ม และเมื่อปลูกได้ประมาณ 60 วัน พริกบางช้างจะออกดอกชุดแรก ให้เด็ดดอกทิ้งทั้งหมดเพื่อให้รากส่งอาหารไปเลี้ยงลำต้นให้สมบูรณ์เต็มที่ หากไม่เด็ดทิ้ง พริกจะให้ผลผลิตน้อยและลำต้นจะไม่โตเท่าที่ควร

จากนั้นประมาณ 90 วัน พริกบางช้างจะออกดอกชุดที่ 2 ให้ปล่อยให้ผลได้เลย อย่างไรก็ตาม ต้นพริกบางช้างมีอายุขัยประมาณ 150 วัน หรือ 5 เดือน เมื่อต้นใกล้ตายให้นำเมล็ดแกล้งแดงไปเพาะพันธุ์ต่อ ที่ต้องระวังคือพริกบางช้างมีความอ่อนแอต่อโรคพอสุมควร ดังนั้นเมื่อปลูกแล้วให้หมั่นตรวจดูลำต้นและใบว่าถูกแมลงรบกวนหรือไม่ หากพบโรคหรือแมลงรบกวนให้ติดต่อสอบถามขอคำปรึกษาวิธีกำจัดได้ที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตร จ.สุพรรณสงคราม ถนนเอกชัย ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสุพรรณสงคราม โทรศัพท์ 0-3471-1711 หรือที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่งที่ใกล้บ้านก็ได้

